

**UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SGDDĐT-VP  
V/v thực hiện Thông báo số 319/TB-  
VPCP ngày 05/10/2022 của Văn  
phòng Chính phủ thông báo kết luận  
của Thủ tướng chính phủ tại Hội  
nghị công tác phòng cháy chữa cháy  
và sơ kết 05 năm thực hiện nghị định  
83/2017/NĐ-CP của Chính phủ

*Hải Phòng, ngày tháng năm 2022*

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, PT nhiều cấp;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Ngày 29/11/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 5130/VP-NCKTGS của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ công an và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật nhất là kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng kiểm tra rà soát về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào sử dụng, hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Huy động nguồn lực hợp tác công tư, xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Xây dựng, kiện toàn, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng của Công an thành phố, các đơn vị Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đảm bảo kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất hậu cần cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa ở các cấp học; triển khai tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong các cơ sở giáo dục để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, báo cáo viên kiêm nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị giáo dục triển khai thực hiện.  
Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- GD, PGD Phạm Quốc Hiệu;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Hiệu**